

การเสวนาทงวิชาการเรื่อง “ประเด็นสุขภาพในบริบทสังคมเชื่อมโยงระดับชาติกับพื้นที่”

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านระบบสุขภาพจากปัจจัยรอบด้านนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเร่งวางเป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยสอดคล้องไปกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อาทิเช่น แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนไทยในทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งแผนงานและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับชาติทั้งหมดนั้น จะต้องมี การเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นการตอบโจทย์ตัวชี้วัดและการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีปณิธานในการทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสื่อกลางดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเสวนาทงวิชาการเรื่อง “ประเด็นสุขภาพในบริบทสังคมเชื่อมโยงระดับชาติกับพื้นที่” ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องทิววิวัฒนา 2 ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายาพาววิลเลียน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเพื่อให้หน่วยงานในระดับชาติและระดับพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการรับฟังข้อมูล/ สถานการณ์/ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ในเชิงลึกและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างแท้จริงผ่านการดำเนินโครงการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขดังที่ได้ยกตัวอย่างในช่วงต้นต่อไป

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ จะถือโอกาสใช้เวทีการเสวนานี้ ในการสร้างความรู้และความร่วมมือทางวิชาการของภาควิชาฯ รวมทั้งเพื่อสนองตอบต่อโครงการพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษาแบบ "University without Walls" ภายในประเทศ เพื่อให้ นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับทราบ/ เรียนรู้ประสบการณ์เชิงพื้นที่ และเปิดโอกาสในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนจนเป็นการสนับสนุนทางวิชาการเชิงพื้นที่ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาได้จริง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชนของผู้เรียนทั้งในส่วนที่เป็นวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนและโครงการวิจัยร่วมของคณาจารย์กับหน่วยงานในพื้นที่ความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์ต่อสภาพจริงในสังคม จนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคมและสุขภาพต่อไปได้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาและทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพในระดับชาติ จนเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์โครงการวิจัยทางด้านสุขภาพ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การดำเนินโครงการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ตลอดระยะเวลากิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 คน นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)

Web Link: <https://www.facebook.com/100008206321269/posts/2509958242621029/?d=n>

  **ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ**
“ประเด็นสุขภาพในบริบทสังคม
เชื่อมโยงระดับประเทศกับพื้นที่”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ ห้องทวิวัฒนา 2 ชั้น 6 โรงแรมศาสยาพาวิลเลียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13.00 – 16.30 น.


นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

13.20 น.
การบรรยาย “ประเด็นปัญหาสุขภาพในบริบทสังคมระดับชาติ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน และทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพ
ในระดับชาติ
โดย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

14.35 น.
เสวนา round table “ประเด็นสุขภาพในบริบทสังคมระดับพื้นที่”
โดย นพ.สสจ.นครปฐม นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.สสจ.ราชบุรี นพ.สสจ.ลพบุรี และ
นพ.สสจ.สุพรรณบุรี

    

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณรุ่งอรุณ ลิงคสิประภา โทรศัพท์ 02-8002841-60 ต่อ 1266 หรือ rungarun.sin@mahidol.ac.th



